

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ พิเศษ ๓/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE
กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

ผู้ประชุมรับรองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล	ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๒. นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์	รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๓. นายปรีชา สุขรอด	กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. พระชยานันท์หมณี,ผศ.ดร.	กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา
๔. นางชัชฌิมพร กองสอน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายณชกมล คำศรี	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายปณัฏฐพงษ์ เลหาหวฤทธิ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ผศ.ดร.วิไลพร จันทร์ไชย	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสุเมษ สายสูง	กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๐. นางสาวชรัสนันท์ ตาชม	เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๑. นางอารีรัตน์ เนตรวีระ	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
๑๒. นางสาวกนกวรรณ สิทธิยะ	ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

เริ่มประชุม ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน อนุญาตให้เปิดประชุมวิสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน LINE กลุ่ม สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน ๑๐ คน ได้รับวาระการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๑.๒.๑ รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การรับ-จ่ายเงินรายได้ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ยอดคงเหลือยกมา จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมตั้งแต่ต้นปี เป็นจำนวนเงิน ๘๓๒,๔๒๓.๙๓ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสามสตางค์) เงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนคงเหลือยกไป เดือนนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๒๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมตั้งแต่ต้นปี ๙๓๓,๐๙๓.๖๙ (เก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๑.๒.๒...

วาระที่ ๑.๒.๒ รายงานจำนวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง จำนวนยอดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเริ่มประกาศตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มียอดผู้สมัครทั้งหมด จำนวน ๑๔๙ คน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๓ สรุปผลการประชุมหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (กรณีพิเศษ)

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การประชุมหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาการท่องเที่ยว (กรณีพิเศษ) เนื่องด้วยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปัจจุบันมีนักศึกษาสมัครจำนวน ๑ คน จากการประชาสัมพันธ์และพูดคุยกับผู้สนใจเรียนต่อ ยังพบปัญหา อาทิ วุฒิการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์รับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา/ไม่สามารถเดินทางมาเรียนห้องเรียน ณ วิทยาลัยชุมชนน่านได้ ด้วยสถานการณ์และเหตุข้างต้น สาขาวิชาการท่องเที่ยวจึงเสนอแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ ๑.ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบยืดหยุ่น แต่ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และ ๒.จากแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนดังกล่าว ซึ่งยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้สนใจเรียนในสาขาดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดแนะนำช่องทางหากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทางสาขาวิชายินดีจะเข้าไปหารือและจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มผู้เรียนที่สนใจต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๔ การศึกษา เรื่องความรู้และความตระหนักของประชาชนจังหวัดน่าน ต่อสถานการณ์การระบาดรอบที่ ๓ ของไวรัสโคโรนา - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องความรู้และความตระหนักของประชาชนจังหวัดน่าน ต่อสถานการณ์การระบาดรอบที่ ๓ ของไวรัสโคโรนา - ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๒๖๐ คน พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-๑๙ ที่กลุ่มตัวอย่างมีการปฏิบัติมากที่สุด ๔ อันดับ ดังนี้ ๑.การใช้บริการตู้กด เครื่องหยอดเหรียญต่างๆ หรือ ATM ๒.การรับประทานอาหารร่วมกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป ๓.การไปร่วมงานศพ/งานบวช หรืองานบุญอื่นๆของชุมชน และ ๔.การเดินทางบนรถตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า

วาระที่ ๑.๒.๕ การศึกษา เรื่องการรับรู้และการตัดสินใจเรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ ของประชาชนในพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง การศึกษา เรื่องการรับรู้และการตัดสินใจเรื่องวัคซีนโควิด-๑๙ ของประชาชนในพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยชุมชนน่าน จำนวน ๓ ตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ หากเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งรายงานฯ ให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

/วาระที่ ๑.๒.๖ ...

วาระที่ ๑.๒.๖ รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรหออัตลักษณ์นครน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงนิทรรศการถาวรหออัตลักษณ์นครน่าน ขณะนี้วิทยาลัยชุมชนน่านได้ดำเนินการแจ้งผลการพิจารณาต่อสถาบัน และ ผู้ยื่นอุทธรณ์ผู้มีสิทธิเสนอ ให้ทราบ พร้อมทั้งดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างชิ้นใหม่ ได้ผู้รับจ้างเป็น บริษัท ศิริ ศรีเอช จำกัด เริ่มดำเนินการ ตามสัญญา ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามกรอบ TOR ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวด จำนวน ๔ งวด นับแต่วันที่วิทยาลัยชุมชนน่านได้ตรวจรับมอบงานของผู้รับจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน ในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ ๑ ซึ่งเป็นเงินร้อยละ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบร่างรูปแบบการจัดนิทรรศการ เนื้อหานิทรรศการและแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับผลงานแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๗ รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัวแข่งเรือเมืองน่าน

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ความคืบหน้าโครงการวิจัยงานหัตถศิลป์และสลักตัวแข่งเรือเมืองน่าน ตามที่ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ โครงการวิจัย การศึกษาอัตลักษณ์เรือแข่งเมืองน่านผ่านรูปแบบ เชิงช่างศิลป์หัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ประเด็นศึกษา หัวเรือและหางเรือ พญานาค งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามแผนงานสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (พบเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ มีความล่าช้า โดยเหตุถูกโครงการข้อมูลทางดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์) จึงมีการขออนุญาตปรับแผนการดำเนินงาน ขยายเวลาการดำเนินงานไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยดำเนินการผ่านกระบวนการเงินรายได้วิทยาลัยแบบมีวัตถุประสงค์ และดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุฯของวิทยาลัยชุมชนน่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๒.๘ ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง ศูนย์ช่างศิลป์และงานวิจัยพุทธศิลป์ (ร่าง) ขอบเขตการดำเนินงาน โครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ งบประมาณโครงการ ๘๘๕,๘๐๐บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หน่วยรับผิดชอบโครงการ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๑.๓ เรื่องที่ผู้อำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน/กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน ถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นายสุเมษ สายสูง ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมประชุม อนุกรรมการวิชาการครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสิริเบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน โดยมีวาระการ

๒.วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมกับภาคีฯ กัลยาณมิตร พิษิต โควิทฯ น่าน ได้บริจาคสิ่งของข้าวสารและน้ำดื่มให้กับ ผบ.มทบ.๓๘ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ณ มทบ.๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เวลา ๑๐.๐๐ น. เข้ารับมอบของอุปโภค บริโภคจากสำนักงานด้านความมั่นคงยั่งยืนและพัฒนาชุมชน เครือเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดน่าน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในฐานะเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

/เวลา ๑๑.๐๐ น....

เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่ ตำบลกองควาย ร่วมแจกอาหารน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ของใช้ที่จำเป็นแก่ชุมชนในพื้นที่

๓.วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมศูนย์บริหารและการประสานการปฏิบัติตาม มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-๑๙ เพื่อ ดำเนินการรองรับกิจกรรมตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ณ ห้องประชุมสิริ เบญญา ๓ วิทยาลัยชุมชนน่าน

๔.วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ร่วมประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

รายงานการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน รายงานเรื่อง รายงานการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ การศึกษาวิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวน/ปรับปรุงแผน กลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนน่าน ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) แบบมีส่วนร่วม ขณะนี้ชะลอการจัด กิจกรรมเนื่องจาก อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) คาดว่าจะจัดกิจกรรม ดังกล่าว ภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดน่านและสถาบันวิทยาลัยชุมชน ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณานุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒)

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติคุณสมบัติผู้สอนพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕ คน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

วาระที่ ๔.๒ พิจารณานุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติศักยภาพครูผู้สอน ภาค การศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๖ สาขาวิชา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

วาระที่ ๔.๓ พิจารณานุมัติตารางจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนน่าน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา อนุมัติตารางจัดการเรียนการ สอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ หลักสูตรอนุปริญญา จำนวน ๖ สาขาวิชา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ

/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทักท้วง
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี-

เลิกประชุม วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ศิริรัตน์ เนตรวีระ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางอารีรัตน์ เนตรวีระ)
ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน

(ลงชื่อ) ๑๕๕ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวชรันนันทิ์ ตาชม)
เลขานุการสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน